



The Stock Exchange of Thailand

(พช. 025/2557)

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ในหัวข้อ “การวางแผนการลงทุน”

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2557

เนื้อหาใหม่ตามประกาศมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ในเอกสารอ่านประกอบการทดสอบ หัวข้อ การวางแผนการลงทุน ซึ่งอยู่ในหมวดที่ 2 “กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม” ภายใต้อันดับผู้ทดสอบผู้แนะนำการลงทุน โดยขอบเขตของเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลง คือ

เนื้อหา	เนื้อหาบทที่ 9 “การวางแผนการลงทุน” หนังสือ ตลาดการเงินและการลงทุนหลักทรัพย์ โดยเนื้อหาใหม่ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 – เนื้อหาการวางแผนการลงทุน (สำหรับการทดสอบตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป)
วัตถุประสงค์การเรียนรู้	หัวข้อ 2.4 การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม คู่มือการทดสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน (รายละเอียดคู่มือการทดสอบ สามารถศึกษาได้จาก http://www.tsi-thailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2647&Itemid=2049)

พร้อมกันนี้จะมีการยกเลิกเนื้อหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้บางส่วนของ บทที่ 8 “การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์” ที่ซ้อนทับกับเนื้อหาบทที่ 9 “การวางแผนการลงทุน” ดังกล่าวรายละเอียดตาม เอกสารแนบ 2 – เนื้อหาการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์

กำหนดการมีผลบังคับใช้

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ดังกล่าว จะมีผลต่อเนื้อหาข้อสอบสำหรับการทดสอบ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

ผลกระทบต่อหลักสูตรทดสอบ

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในหัวข้อดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อการศึกษาในหลักสูตรทดสอบ รวม 11 หลักสูตรด้วยกัน ได้แก่

ลำดับ	หลักสูตร	หมวดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง		
		หมวดที่ 1'	หมวดที่ 2''	หมวดที่ 3'''
1	Paper 1: หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (ตราสารหนี้ กองทุน คราสรทุน)	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง	-
2	Paper 2: หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง	-
3	Paper 3: หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง	-
4	Paper 5: หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง	-
5	Paper 6: หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้าน โลหะมีค่า	-	เปลี่ยนแปลง	-
6	Paper 15 : หลักสูตรที่เพิ่มธุรกรรมด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้าน โลหะมีค่า)	เปลี่ยนแปลง	-	-
7	Paper 16 : เพิ่มธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้าน โลหะมีค่า)	เปลี่ยนแปลง	-	-
8	Paper 17: หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านหลักทรัพย์และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	เปลี่ยนแปลง	-
9	Paper 18: หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านหลักทรัพย์	-	เปลี่ยนแปลง	-
10	Paper 19: หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	เปลี่ยนแปลง	-
11	Paper 23 : หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	-	เปลี่ยนแปลง	-

หมายเหตุ:

หมวดที่ 1 หมายถึง ความรู้พื้นฐาน

หมวดที่ 2 หมายถึง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม

หมวดที่ 3 หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์ กฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้เตรียมตัวเข้ารับการทดสอบ

ก่อนการเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบ ขอให้ศึกษาคู่มือการทดสอบหลักสูตรฯ โดยละเอียด

- สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการทดสอบ ก่อนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557
 - ยังคงใช้เนื้อหา บทที่ 8 และบทที่ 9 ในหนังสือ “ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์” ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 18, 19 และ 20 ได้ตามเดิม
- สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการทดสอบ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป
 - *กรณีใช้หนังสืออ้างอิงฯ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 18, 19 และ 20* – ให้ใช้เนื้อหาตามเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2 ที่แนบมาพร้อมนี้ ทดแทนเนื้อหาดังกล่าว
 - *กรณีใช้หนังสืออ้างอิงฯ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 21* (ซึ่งจะวางจำหน่ายในเดือน พฤศจิกายน 2557) ให้ใช้เนื้อหาตามหนังสืออ้างอิงฯ ดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2557

กฤษฏา เสกตระกูล

(นายกฤษฎา เสกตระกูล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน